



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๘๑ วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx





ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ช่วยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒

กองทัพอากาศ จัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ช่วยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒ เพื่อนำรายได้สมทบทุน “มูลนิธิช่วยพัฒนา” สำหรับการจัดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ วงดุริยางค์กองทัพอากาศ นำเสนอ วงซิมโฟนีออร์เคสตรา ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี และนักร้อง หมู่ประสานเสียง พร้อมด้วยศิลปินนักร้องรับเชิญ ได้แก่ อัญชลี จงคดีกิจ (ป๊อ), เสกพล อุ่นสারণ (โก้), ใหม่ เจริญปุระ, ธนชัย อุชชิน (ป๊อด) และ อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน) โดยจะมีการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๐๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะไปร่วมชมการแสดงทั้ง ๒ วัน กองทัพอากาศได้จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๗ คัน ให้บริการออกเวลา ๑๕๐๐ ณ หน้าอาคารณนภาากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช



พลอากาศโท สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพลเรือน ในโอกาสเดินทางประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับฟัง การบรรยายสรุปผลการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พันเอก รัชชพล บุญวัฒนะกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับกองทัพอากาศไทย เปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกท่าน ร่วมวิ่งบนรันเวย์
กับการจัดแข่งขัน “Airforce Run 2019” ระยะ ๒๑ กิโลเมตร ระยะ ๑๐ กิโลเมตร และระยะ ๕ กิโลเมตร
โดยการปล่อยตัวระยะแรกเริ่มขึ้น ในเวลา ๑๖๓๐ มาวิ่งชมพระอาทิตย์ตก ชมเครื่องบินของกองทัพอากาศ
พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Airforcerun2019.com

การประชุม Gripen Logistics Improvement Program (GLIP) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ/ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุงเครื่องบินขับไล่เนกประสงค์ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระยะที่ ๑ (Gripen Logistics Improvement Program :GLIP) และคณะ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมประชุม Gripen Logistics Improvement Program (GLIP) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ราชาอาณาจักรสวีเดน



ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๕๖



พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชาทหารอากาศ ณ กองบิน ๕ และกองบิน ๕๖



พลอากาศโท แอร์บูล สุทธิวรรณ ปลัดบัญชาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชาทหารอากาศ ณ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสเดียวกันนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชาทหารอากาศ ณ กองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ณ กองบิน ๗



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ณ กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๓๓๐ โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพปอด ฟรี ณ บริเวณหน้าห้องเวพระเบียงชั้น ๑ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมถึงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และผลข้างเคียงต่อบุคคลรอบข้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ



ตรวจประเมินผลงานการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ณ กองบิน ๒



พลตรี อธิวิเศษ สว่างแก้ว หัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย และคณะ เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปผลงานการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๒๓ ร่วมกับกองทัพอากาศลี้ลับโปร์ เชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในพื้นที่การฝึก



นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย LTC Tan Wuen Bin (143 SQN Commander), MAJ Derek Chan (Udon Detachment Commander) และคณะ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ชุมชนโพธิ์ทอง ฯ ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงในการฝึกบิน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนกับกองทัพอากาศ พร้อมส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ หลังทำการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ และเครื่องออกกำลังกาย โดยมี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนางโสภา เจียมตน ประธานชุมชนโพธิ์ทอง และคณะกรรมการชุมชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญผู้ที่มีส่วนร่วมกับโครงการด้านยาเสพติดของ ทอ. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศในการนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ผู้จัดโครงการ พัฒนาโครงการในทางที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบริการที่ดี ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ที่ <https://qr.go.page.link/y9rs> หรือแสกนจาก QR Code ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

